



PADAENG INDUSTRY
PUBLIC COMPANY LIMITED



Hoon Inside News Feed

Home > News Feed

ชะลอ



วันที่ 22 มกราคม 2561 พบกับแม่มน้อยได้ที่ www.hooninside.com รู้ลึกรู้จริงคลุกวงในหุ้น สไต์ลึกลับๆ

โอมมะลึกลับก็ภัย มะลึกลับก็ภัยมะลึกลับก็ภัย..... เพียงแม่มน้อยชี้ไม้กวาดวิเศษ มองภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นไทย คงรอดสถานการณ์ซัดดาวนั หลังวุฒิสภาสหรัฐยังไม่ได้อนุมัติร่างกฎหมายงบประมาณ เทียงคืนวันอังคาร บ้านเรา คงรู้ผลวุฒิสภาสหรัฐโหวตอีกครั้ง ฝั่งปัจจัยในประเทศ ข่าวการเลื่อนเลือกตั้งเป็นปี62 ทำให้นักลงทุน หลายส่วนชะลอลงทุน บ่ายวันนี้ ถ้ารักษาองศาเขียว จะดีมากเลยคะ

ปิดตลาดเช้า ดัชนีตลาดอยู่ที่ 1,823.68 จุด เพิ่มขึ้น 2.34 จุด คิดเป็น 0.13% มูลค่าการซื้อขาย 30,583.74 ล้านบาท

เกมหุ้นADB ดิ้นเต้น หลังจาก หวัง วณาไพโรสณฑ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ADBส่งสัญญาณ ผลการดำเนินงานไตรมาส 4/60 ฟิ้นตัวอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า หลังปรับขึ้นราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบและ
รุกขยายตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น แค่นั้นยังไม่พอ ปัจจุบัน ADB อยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซีเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์ สำหรับนำไปใช้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรับการเติบโตของธุรกิจบริการสุขภาพ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหันมาใส่ใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้นของผู้บริโภค โดยคาดว่าจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหลังจากไตรมาส 2/61 เพื่อเป็นสินค้าเรือธงใหม่ที่จะผลักดันการเติบโต ข

แม่มดน้อย ฟังวิสัยทัศน์บ๊ิกADB แล้ว บอกได้เลย ต้องติดตาม บ่ายวันนี้ ราคาหุ้นADB ยังคงเทรตมันส์ เคาะสนุกเหมือนช่วงเช้าหรือไม่ โปรดตามไปดูค่ะข

วันนี้ เกมหุ้นFLOYD วันที่2 ใต้ดี แม่มดน้อย ต้องขอชมเชยว่า สร้างความตื่นเนื้อ ในห้วงจังหวะ นักเก็งกำไรหาตัวเล่น หากบ่ายวันนี้ เทรดเข้าตานักลงทุน นักเก็งกำไร พรุ่งนี้ มาลุ้นกันต่อไป วันที่ 3 อีอิ

ในที่สุด ก็ได้เวลา GPI แผลงฤทธิ์เสียที หลังจากบนกระดานหุ้น ราคาหุ้นGPI ไม่มีใครอยากยุ่งด้วย แต่เข้าวันนี้ มีรายการจุดพลุ ต้นราคาขึ้นทะลุ 3 วอลุ่มหนาแน่นกว่าทุกวัน ชนิดใครพบ ใครเห็นต้องน้ำลายสอ กันเลยทีเดียว แม่มดน้อย สงสัย มีรายการยุ เพราะขึ้นปล่อยให้ราคาหุ้น แห้งเหี่ยวอย่างนี้ อาจเสียมากกว่าได้ ด้วยแบรด์กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กว่าจะสร้างต้องใช้ระยะยาว แต่จะมาหม่นหมอง ในตลาดหุ้น เชื่อว่า ปราจิน เอี่ยมสำเนาและคุณหนู คุณลูกคงไม่ยอมอย่างแน่นอน

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ชั้นสวีท หรือ SUN วางเป้าหมายระยะยาว 3 ปี (2561-2563) ยอดขายแตะ 2,000 ล้านบาท เน้นบุกตลาดญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นตลาดที่มีศักยภาพและโอกาสเติบโตได้อีกมาก รวมถึงเตรียมตัวเป็นเจ้าของภาพโอลิมปิกอีกด้วย

นอกจากนี้ยังเจาะตลาดแถบตะวันออกกลาง รัสเซียและประเทศในแถบอาเซียนที่รับประทานอาหารสุขภาพ ขณะที่วัตถุประสงค์เน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้สนับสนุนเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตจาก 2 ต้นต่อไร่เป็น 3-4 ต้นต่อไร่ รวมถึงเสาะหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ในประเทศแถบเพื่อนบ้าน ด้านที่ปรึกษาทางการเงินระบุมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เป็นจุดแข็งทำให้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น

ราคาหุ้น SUN บนกระดานเข้าวันนี้ แม่มดน้อย เห็นแล้ว การปรับตัวลง ก็ยอมเป็นโอกาสที่ดี ยิ่ง ดร.องอาจ กิตติคุณชัย พิฒมากมาย แม่อายุ 61 ปี แคตัวเลข แกรมยังมีลูกหลานกว่า 30 คน แม่มดน้อย เชื่อว่า คงมีคนมารับไม้ต่อสักวันหนึ่ง และเท่าที่ฟังนายกกล้วยหอม ไปเยี่ยมชมไร่แปลงสาธิตข้าวโพดหวาน ชมโรงงาน ที่เชียงใหม่ บอกได้เลย ทันสมัย ตอบรับไทยแลนด์ 4.0 ได้เป็นอย่างดี หากใครอยากฟังภาพและเสียง ดร.องอาจ เพจหุ้นอินไซด์ มีครบเครื่องทุกเรื่องราวจร้า

@@@ปิดท้ายสาส์นจากPR@@@ฤกษ์ดีเปิดสำนักงานขายเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก นายชาญชัย พันธุ์โสภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ได้ฤกษ์ดี 18/01/2018 เปิดให้บริการสำนักงานขาย โครงการศูนย์การค้าปลีก เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ถ.ราชดำริ บนที่ดินขนาด 20 ไร่ จัดสรรเป็นพื้นที่เช่า 40,000 ตรม. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่แน่ว่าถือเคล็ดขายดิบขายดีอินฟินิตี้หรือเปล่า แต่ที่แน่ๆ ร้านค้าทยอยเข้าชมภาพตัวอย่างโครงการยังไม่ขาดสายตั้งแต่วันแรก ที่สำนักงานขาย ชั้น 10 อาคารศูนย์การค้าส่งเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ใครสนใจสอบถามกันมาได้ทีเบอร์โทร 02-121-8888 หรือ <https://www.facebook.com/themarketbangkok/>

@@@SUPER สดรองของจริง

แม้จะมีข่าวลือออกมากลุ่มหุ้น SUPER เป็นระยะ ทำให้ราคาหุ้นไม่ขยับไปไหน..... แต่บ๊ิกบอสคนขยัน "จอมทรัพย์ โลจายะ"ยังคงทุ่มเทร่างกาย แรงใจ ทำงานหนัก... เพื่อผลักดันให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายโดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 700 เมกะวัตต์ ที่ประเทศเวียดนาม แล้วมาว่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ..แถมยังมีงานใหม่เข้ามาอีก ส่วนจะเป็นอะไร...ขออุบไว้นิดนึง งานนี้ผลงานปี 61 โด่ก้าวกระโดดแน่นอนแบบว่า...ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องเลยละคร้า

@@@ 'พริมา มารีน' รับเรือใหม่ หนุนผลงานธุรกิจขนส่งน้ำมันรุ่ง
เสริมทัพกองเรือเล็กรับแผนขยายน้ำมันรับขับเคี่ยวธุรกิจขนส่งน้ำมันในภูมิภาคอาเซียน เมื่อ
ยักษ์ใหญ่เบอร์ 1 ของไทยอย่าง บมจ.พริมา มารีน ได้รับเรือต่อใหม่ 1 ลำ ขนาด 3,000 เดทเวท
ตัน ที่พร้อมให้บริการได้ในไตรมาสแรกปีนี้ งานนี้ 'ชาญวิทย์ อนันกุล' ผู้บริหารคนเก่งของ PRM
มั่นใจว่าจะเข้ามาช่วยหนุนศักยภาพการให้บริการในธุรกิจขนส่งฯ ได้ดียิ่งขึ้น จากจำนวนกองเรือที่
เพิ่มเป็น 14 ลำ และมีอายุเฉลี่ยกองเรือลดลงเหลือ 15.4 ปี จากเดิม 19 ปี และหากนับรวมกับเรือ
ของพันธมิตรอีก 13 ลำ บอกได้คำเดียวว่า ผลประกอบการ PRM ในปีนี้จะแจ่มว้าวแน่นอน....

@@@ ASIMAR เปิดศักราชใหม่ รับงานต่อเรือเฟอรี่ มูลค่ากว่า 168 ลบ.
นับเป็นข่าวดีรับศักราชใหม่ ASIMAR (บมจ.เอเซีย มารีน เซอร์วิส) ทุนเด่น มีสตอรี่น่าจับตามอง
อีกตัวในขณะนี้ ล่าสุดได้ลงนามสัญญาจ้างจากบริษัท ซีทรานเฟอรี่ จำกัด ให้ดำเนินการต่อเรือ
เฟอรี่โดยสารและบรรทุกรถยนต์ จำนวน 1 ลำ ความยาวตลอดลำ 83 เมตร ความกว้าง 14 เมตร
มูลค่างานกว่า 168 ล้านบาท งานนี้ต้องปรบมือให้เอ็ดดี "สุรเดช ตัญญาไพบูลย์" บอกเลยเพียงแค่
เริ่มต้นก็ไปได้สวยแล้ว งานรอลุ้นคิวไม่ขาดสาย แคมป์ทีมการตลาด รุ่งทาลูกค้าอย่างขยันขันแข็ง
ส่วนงานโครงสร้างเหล็ก บอกเลยงานนี้ ASIMAR ไม่เป็นสองรองใคร ล่าสุดใกล้ควางานรับเหมา
ช่วง งานโครงสร้างเหล็ก ด้านตุลกาการสะเดาแห่งใหม่ จ.สงขลา ทอยรับงานเพิ่มเข้ามาเป็นระ
ยะๆ เป้ารายได้ปี 61 ตั้งธงไว้โต 10-15% ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ฟรี ...สัมมนา Hooninside ครั้งที่ 1 ปี2561 พบกับหัวข้อ "อนาคต MILL " "CPT พื้นฐานไม่
ธรรมดา" "GUNKUL ได้เวลาแล้วหรือยัง" "เจาะหุ้นเด่น สโตร์อาจารย์นิด" พบกันเสาร์ 27
ม.ค. 2561

สัมมนา Hooninside ครั้งที่ 1 ประเดิมปีจ้อ พบกับ หัวข้อแรก หัวข้อ "อนาคต MILL " โดย
คุณเกียรติ คำเรืองฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) MILL
ต่อด้วยหัวข้อ " CPT พื้นฐานไม่ธรรมดา " โดยคุณสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และ คุณอภิชาติ ปิปปทุม กรรมการผู้จัดการ และคุณมนต์ชัย ัญญเนส General Manager
(Sales) บริษัท ซีพีที ไดร แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) CPT

ปิดท้ายที่หัวข้อ " เจาะหุ้นเด่น สโตร์อาจารย์นิด " ประทะ" GUNKUL ได้เวลาแล้วหรือยัง " โดยคุณสมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
GUNKUL และคุณเรณพงศ์ มีทอง ผู้ดำเนินรายการ Make Money ทางวิทยุ FM 97.0 Mhz

พบกันวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) สนง. ดิออฟฟิศเศส
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 21

***สำรองที่นั่ง ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ สนใจติดต่อ 02-276-5976, ส่งชื่อ - สกุล - หมายเลข
โทรศัพท์ มาที่ e-mail : reporter@hooninside.com (ไม่มีค่าใช้จ่าย)***

กำหนดการดังนี้

12.30 - 13.00 น. ลงทะเบียน

13.00 - 14:00 น. หัวข้อ " อนาคต MILL " โดยคุณณิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) MILL

14.00 - 15.00 น. หัวข้อ " CPT พื้นฐานไม่ธรรมดา " โดย คุณสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณอภิชาติ ปี่ปทุม กรรมการผู้จัดการ และคุณเมนต์ชัย ัญญเนส General Manager (Sales) บริษัท ซีพีที ไดร แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) CPT

15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 - 16.30 น. หัวข้อ " เจาะหุ่นยนต์ สไตส์อาจารย์นิด " ปะทะ " GUNKUL ได้เวลาแล้วหรือยัง " โดยคุณสมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) GUNKUL และคุณธนพงศ์ มีทอง ผู้ดำเนินรายการ Make Money ทางวิทยุ FM 97.0 Mhz

วันที่ : 22 มกราคม พ.ศ. 2561